
BORGARRÁÐ 8. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað 
við framkvæmdir við Miklubraut við Klambratún - R18110068

1. Hvað kostuðu yfirborðs framkvæmdir á Miklubraut gegnt Klambratúni, og í 
nágrenni hennar sem fellur á Reykjavíkurborg?
2.  Fór verkið í útboð og hver var kostnaðaráætlunin? 
Óskað er eftir gögnum sem staðfesta spurningu 2. 


